

ทันหุ้น - BRR อดรับออเดอร์ทะลัก- หนีบอ้อยพุ่ง หนุนครั้งแรกปี 2561
ฟอร์มสวย พร้อมปีกรงปีนี้เหนือ 5.9
พันล้านบาท ออเดอร์เรียงคิวเพียบ
แถมอัดฉีดงบเงินสด 400 ล้านบาท ลุย
น้ำตาลทรายขาวเกรดพิเศษ กระจายทาง
รับทรัพย์เพิ่ม พร้อมเดินหน้าปรับปรุง
เครื่องจักรรับขยายกำลังผลิตน้ำตาล
ทราย รองรับดีมานด์โตต่อเนื่อง

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทคาดผล
งานครั้งแรกปี 2561 มีโอกาสปรับตัว
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี 2560 ที่
มีรายได้ราว 1.8 พันล้านบาท เนื่องจาก
แนวโน้มความต้องการน้ำตาลปรับตัว
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิต
อ้อยที่เข้าหีบขยายตัวต่อเนื่อง

● **ปีนี้รายได้ทะลุ 5.9 พันล.**

สำหรับผลประกอบการปี 2561
บริษัทเชื่อรายได้คงเติบโตต่อเนื่องจากปี
ก่อนที่ราว 5.9 พันล้านบาท ผลมาจาก
ธุรกิจได้มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วน
ต่างๆ เพิ่มเติม ประกอบกับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลของบริษัทสามารถเดินเครื่องได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้การผลิตไฟฟ้ามีเพียงพอ และไม่ต้อง
จัดหาจากภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมดังเช่น
ปี 2560 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสัดส่วนรายได้

BRR ครั้งแรกฟอร์มแจ่ม ขยายไลน์ธุรกิจรับทรัพย์



อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ของ BRR แบ่งเป็นธุรกิจผลิตและจัด
จำหน่ายน้ำตาลดิบทั้งในและต่างประเทศ
ประมาณ 70%, ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
20% และที่เหลือมาจากส่วนอื่นๆ
เกี่ยวข้องกับน้ำตาล รวมทั้งยังมีแนวคิด
ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนยอดขายให้ดียิ่งขึ้น

● **ขยายไลน์ธุรกิจรับทรัพย์**

อย่างไรก็ดี ช่วงที่ผ่านมาทาง BRR
ได้ทุ่มงบลงทุนราว 400 ล้านบาท เพื่อ
ดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
ในเฟสแรก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ธุรกิจ โดยเฟสแรกนั้นมีความสามารถ
ผลิตอยู่ที่ 1 ล้านชิ้นต่อวัน และมีมาร์จิ้น
อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจเป็นเลข 2 หลักอยู่
แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภาชนะเหล่านี้เป็นการ
นำเข้ามา ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตคือ
กากอ้อยเป็นสารตั้งต้น โดยปัจจุบัน
บริษัทมีปริมาณกากอ้อยที่เหลือเพียงพอ
รองรับการผลิตได้เป็นอย่างดี และเชื่อ
หากทุกอย่างสำเร็จคงช่วยสนับสนุนการ
เติบโตในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจน้ำตาลทราย
ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
(BSF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนโครงการ
ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined
Sugar) ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,200
ตันต่อวัน คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรเพื่อ
ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined
Sugar) ได้ทันในฤดูการผลิต ปี 2561/62
โดยโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ
393.75 ล้านบาท

● **อัพเกรดเครื่องจักร**

ขณะเดียวกันล่าสุดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานใน
การผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัทโรงงาน

น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด หรือ BSF โดย
ลงทุนติดตั้งชุดหม้อต้ม เพื่อประหยัด
การใช้ไอน้ำ ขณะเดียวกันสามารถหีบ
อ้อยได้มากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณอ้อย
เข้าหีบที่เพิ่มขึ้นถึงระดับกว่า 3 ล้านตัน
และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงกากอ้อย
ได้อีกด้วย โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 185.72 ล้านบาท

โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์การ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทในการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจน้ำตาลทรายและเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเติบโตที่
มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ ใน
ระยะยาว

อนึ่ง คาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อย
เข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี 2560/61 มี
โอกาสสูงถึง 130 ล้านตันอ้อย หรือเพิ่ม
ขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ 92.95
ล้านตันอ้อย หลังจากช่วงฤดูการเพาะ
ปลูกอ้อยในปีนี้มีปริมาณฝนเพียงพอต่อ
การเติบโตของต้นอ้อย ส่งผลให้ผลผลิต
อ้อยเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น จากที่ประเมินไว้
อยู่ที่ระดับ 9-10 ตันต่อไร่